
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลจอมทอง / หัวหน้ากลุ่มงาน /หัวหน้างาน 
ครั้งที่ 11/ ปี พ.ศ. 2565   

วันที่  21  พฤศจิกายน  2565  เวลา 13.00 น.  
ณ ห้องประชุมรวมใจ โรงพยาบาลจอมทอง 

ผู้เข้าประชุม 
1. นายสัมพันธ์      ก๋องเงิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง     ประธานกรรมการ 
2. นายเพ่ิมลาภ     พงษ์ประภาพันธ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์ กรรมการ 
3. นายอภิชัย        ไพยารมณ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ กรรมการ 

4. นายทสร          รูปสว่าง นายแพทย์ชำนาญการ กรรมการ 
5 นายสมเจต       ไฝ่ศรี ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
6. นางสาวศิริกุล    รัตนะ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
7. นางนพวรรณ    อุปคำ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
8. นางสาวกฤษณี   มณีวงศ์ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ กรรมการ 

9. นางสาวจิรัชญาภรณ์  เครือวุฒิศาล นายแพทย์ชำนาญการ กรรมการ 
10. นายณัฐวุฒิ       ใจชมชื่น นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ 

 

เริ่มประชุมเวลา  13.00  น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธาน (นายแพทย์สัมพันธ์  ก๋องเงนิ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง) 
แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมดังต่อไปนี้ 

1. การถ่ายโอน รพ.สต.ไป อบจ. ทำให้การคัดกรองตามตัวชี้วัด ไตรมาสแรกยังไม่มีแนวทาง
ชัดเจนควรดำเนินการตามเดิมก่อน มีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมของ อสม. รพ.สต.ที่ถ่ายโอนยังไม่มีแนวทางว่า
ใครจะเป็นผู้กำกับดูแลในส่วนของ อสม. ติดตามดูแนวทางต่อไป 

2. สำนักงานตรวจเงินแผนดินเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับงบประมาณการก่อสร้าง รพ.สต.
บ้านขุนแตะ เป็นการตรวจสอบตามรอบ ให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมตรวจสอบและจัดหาเอกสารตามท่ีร้องขอ 

เรื่องแจ้งจากรองประธาน (นายแพทย์เพิ่มลาภ  พงษ์ประภาพันธ์   รองผู้อำนวยการฝ่าย
การแพทย์)     แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1. แจ้งสถาณการณ์ทางการเงิน อยู่ในสถานการณ์ที่ดี เงิน UC ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ยัง
ไม่เข้า  

2. ปัญหาการรับชำระหนี้จากลูกข่าย รพช. ทางสาธารณสุขจังหวัดให้ชะลอการชำระก่อนเพ่ือ
จะดำเนินการตรวจสอบและเร่งจ่ายต่อไปทำให้สถานลูกหนี้ของ โรงพยาบาลเป็นสถานะค้างจ่าย 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 2... 
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ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 

เลขานุการเสนอรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 5  ตุลาคม  2565 
ทีป่ระชุมมีมตริับรองรายงานการประชุม  หากมีข้อแก้ไขให้ติดต่อฝ่ายเลขานุการ  

          มติทีป่ระชุม :  มีมตริับรองรายงานการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง ไม่มีความก้าวหน้าในการการ

ดำเนินงาน หลังจากท่ีให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เข้ามาร่วมเร่งรัด 
ที่ประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระที ่4 เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา 
เสนอเรื่องการจัดงานกีฬาสายใต้ โรงพยาบาลสายใต้  ภายในเดือน มกราคม 2566     

ดำเนินการจัดงาน 1 วัน งานกลางคืนให้เอกชนดำเนินการ  จะมีการประชุมหารือผู้เกี่ยวข้องกันอีกครั้ง 
ทีป่ระชุม : มีมติเห็นชอบ 

ระเบียบวาระที ่5  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจาก คณะกรรมการ  กลุ่มงาน ฝ่ายต่างๆ องค์กรแพทย์/                   
รองฝ่ายบริหาร/รองกลุ่มการพยาบาล/หน.กลุ่มภารกิจ/หน.งาน 

5.1 องค์กรแพทย์ 
  1. ขอความร่วมมือพยาบาลช่วย เช็คการเข้าไปตรวจของแพทย์ การยืนยันตัวตนของแพทย์ที่
เข้าไปตรวจให้บริการผู้ป่วยหอผู้ป่วย 
  2. มีแพทย์ขอย้ายมาข้ามเขตุสุขภาพ จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ระหว่างขั้นตอนการทำเรื่องร้องขอ
ย้าย ขึ้นอยู่กบัระเบียบอีกครั้ง 
  3. ปีหน้าแพทย์เรียนจบและย้ายเข้ามาอีกจำนวนหนึ่ง จำเป็นที่จะต้องวางแผนการเพิ่มการ
ให้บริการทั้ง พยาบาล เภสัชกร ห้องผ่าตัด และที่พักอาศัย 
  4. ทุนแพทย์ เขตสุขภาพที่ 1 สามารถดึงแพทย์ที่จบมาได้ ส่วนของทุน โรงพยาบาลต้องไป
เรียนที่ศูนย์แพทย์ลำปาง เป็นเวลา 3 ปี องค์กรแพทย์วางแผนดำเนินการต่อไป 
  5. ฝากแจ้งเรื่องสถานที่จอดรถเจ้าหน้าที่ ขอให้ทางงานบริหารกันที่ไว้สำหรับเจ้าหน้าที่ด้วย  

5.2 กลุ่มการพยาบาล 
1. ในเดือน พฤศจิกายนที่ผ่านมา ฝ่ายการพยาบาลได้จัดทำโครงการ ส่งเสริมจริยธรรม

บุคลากรทางการพยาบาล  
2. สถานการณ์อัตรากำลังงานการพยาบาล ที่ขาดแคลน เตรียมวางแผนนำเสนองาน HR 

ต่อไป  
5.3 กลุ่มงานบริหาร... 
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5.3 กลุ่มงานเภสัชกร 

1. เดือน มกราคม 2566 จะเข้าร่วมดำเนินงานควบคุมภายใน  รพ.สต.เครือข่าย  
2. งานเภสัชกรจะมีการศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลสวนดอกเรื่องระบบการให้บริการ การ

ดำเนินงานงานเภสัชกรรม 
5.4 งานพัฒนาคุณภาพ HA  นายแพทย์ทสร รูปสว่าง    

1. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ วันที่ 8 -9 
ธันวาคม 2565 

2. วันที่ 29 มีนาคม 2566 ดำเนินการจัดทำโครงการ คุณภาพโรงพยาบาล 
3. การพัฒนาระบบการให้บริการผู้ป่วยห้องฉุกเฉิน เพ่ือให้เป็นไปตามตัวชี้วัดที่ทางงาน

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.)แนะนำ อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ต่อไป 
4. Nutrition อาหารทางการแพทย์ วางแผนในปีงบประมาณต่อไป เสนอเอกชนจำหน่ายใน

โรงพยาบาล 
 5.5 งานทันตกรรม 
 1. เครื่อง X-Ray ฟัน ดำเนินการติดตั้งแล้ว รอการโอนย้ายเลขครุภัณฑ์ 
 2. โครงการ รากฟันเทียมพระราชทาน ติดปัญหาเรื่อง ครุภัณฑ์ในการทำไม่ได้จัดทำไว้ในแผน
ดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอการปรับปรุงแผนต่อไป 
 4.6 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก 

1. การรับรองมาตรฐานการตรวจมะเร็งปากมดลูกแบบ HPV DNA Test รอการรับรองจาก
อธิบดีกระทรวงสาธารสุขอีกครั้ง 

2. วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน จะมีสภาเข้ามาประชุมมาตรฐาน LAB ห้องประชุมอ่างกา 
ทีป่ระชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
    ไม่มี 

เลิกประชุม         เวลา  16.00 น. 
     (ลงชื่อ)    ...........................................  ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
           (นายณัฐวุฒิ  ใจชมชื่น) 
             นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ 
 

                (ลงชื่อ)    ........................................ ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                     (นายสัมพันธ์  ก๋องเงิน) 
                ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง 


